

Số: /SKHCN-VP
V/v đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm
chính, không tham nhũng, tiêu cực
trong cán bộ đảng viên, công chức,
viên chức

Quảng Trị, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị tại Công văn số 1288-CV/TU ngày 22/9/2023 về việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức (*đính kèm*), để góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trung thành với lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể, cộng đồng. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa liêm chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đảng viên, công chức, viên chức; trong đó chú trọng triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện tốt Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/01/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến, tự chuyển hóa*” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu Cấp ủy. Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu, thống nhất giữa lời nói với hành động, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích tập thể, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm và cương quyết bảo vệ cái đúng, cái thiện, cái tiến bộ, văn minh; dám đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí hành vi tham nhũng; đồng thời, gương mẫu trong ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu, cái ác và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

4. Rà soát, xây dựng Nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị với những điều khoản chặt chẽ về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Mọi hoạt động của công chức, viên chức thực thi công vụ phải được minh bạch, khách quan, công khai; xây dựng môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương.

5. Trên cơ sở Hướng dẫn “*Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên*”, các Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức Đoàn thể chính trị trong cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo phương châm “*sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá*”. Xây dựng mỗi tổ chức Đảng, Đoàn thể, mỗi cơ quan, đơn vị thật sự là một môi trường văn hóa tiêu biểu về liêm chính.

6. Cấp ủy các đơn vị đưa nội dung liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong đảng viên, công chức, viên chức vào sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn đưa ra các chủ đề, câu chuyện, tấm gương liêm chính tiêu biểu để nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, noi theo.

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân